



ที่ ศธ ๐๔๑๗๒/ ๑๐๐๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต ๑  
ถนนหนองบัวลำภู - เลย์ นภ ๓๙๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ  
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ ได้ส่งมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการ  
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต ๑ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระออดา พงษ์สุทัศน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๔๒ ๓๖๐๗๖๔

โทรสาร ๐๔๒ ๓๖๐๖๖๐



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ โดยสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.  
๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ซึ่งจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ  
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต ๑ จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหา  
ผลประโยชน์ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ถือเป็นนโยบายและให้  
ความสำคัญสูงสุด ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่าง  
เคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้น อีกทั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบ
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จะดำเนินการในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลสนามสอบ ห้าม  
นำกระเป่าและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้าไปในอาคารที่ใช้เป็นห้องสอบ ใช้มาตรการที่  
เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก เช่น การบันทึกภาพผู้เข้ารับการคัดเลือกไว้เป็นหลักฐาน  
ห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๓. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ทุกคน กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำ  
เอกสารคู่มือการแก่งข้อสอบ จำหน่าย แจก ให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก หรือกระบวนกรอื่นใด  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
๔. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบคัดเลือกได้  
โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หากพบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่  
แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต ๑ ได้โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๔๖๙๕๕ เพื่อที่จะได้  
หาทางป้องกันแก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การคัดเลือกครั้งนี้  
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างจริงจัง

อนึ่ง ผู้เข้ารับการคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากมีกรณีการทุจริตในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ เพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตก ไม่สามารถเข้ารับราชการได้แล้ว ยังอาจส่งผลให้ผู้ทุจริตตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงแก่นาคตของตนเอง ตลอดทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศของวงศ์ตระกูลอีกด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางระออลา พงษ์สุทัศน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑